

Số: 79 /BATGT

Nhơn Trạch, ngày 31 tháng 01 năm 2019

V/v tuyên truyền đề phòng tác hại của rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Đài Truyền thanh huyện;
- UBND các xã;

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về công tác bảo đảm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ban ATGT huyện đã biên soạn tài liệu tuyên truyền đề phòng tác hại của việc sử dụng rượu, bia trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn biết và phòng ngừa nhằm không để xảy ra tai nạn giao thông trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 với nội dung như sau:

1. Mời nhau chén rượu, cốc bia, chúc nhau một năm mới hạnh phúc đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người Việt Nam mỗi độ Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, từ lâu nét văn hóa này đang bị biến tướng, tình trạng sử dụng rượu bia tràn lan ở một số nơi đã làm mất an ninh trật tự. Theo thống kê của các ngành chức năng hiện nay có tới 70% số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia.

Do đó Tết Nguyên đán thường là mùa “cao điểm” của các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia. Đây cũng là cảnh báo cho những người có thói quen chúc tết bằng rượu, bia và khi uống say vẫn tiếp tục tham gia giao thông. Mấu chốt của vấn đề là ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn kém, nên số vụ TNGT do rượu, bia vẫn tiếp tục tăng.

Theo giới chuyên môn, nếu nồng độ, rượu trong máu là 0,10g/ 100ml máu người uống bắt đầu lè nhè; lên đến 0,40g/ 100ml máu, người uống bắt đầu lơ mơ và nếu nồng độ rượu trong máu là 0.50g/100ml máu, người uống sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Như vậy có thể thấy rằng nếu người lái xe uống một lượng rượu quá mức cho phép họ sẽ không làm chủ được tay lái, tốc độ cũng như không nhận định được rõ ràng đường đi. Ngoài ra rượu bia còn làm giảm khả năng điều khiển tự chủ, phản xạ và thị lực. Đặc điểm của người điều khiển phương tiện sau

khi uống rượu bia thường là chạy với tốc độ cao, lạng lách không làm chủ được tay lái, phán đoán, xử lý tình huống kém. Do đó say rượu bia thường liên quan mật thiết với vi phạm tốc độ, tránh vượt sai qui định, đi không đúng phần đường, làn đường... và kéo theo đó là tai nạn giao thông xảy ra.

Để đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 an toàn, giảm các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ có liên quan đến rượu, bia trước hết người tham gia giao thông phải tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật giao thông. Mỗi người tham gia giao thông cần xác định được tác hại của rượu, bia và hậu quả của việc lái xe sau khi sử dụng rượu, bia để tự bảo vệ chính mình và cho mọi người tham gia giao thông. Đã uống rượu, bia thì không lái xe hoặc nếu lái xe thì tuyệt đối không uống rượu, bia, trong trường hợp đã uống rượu, bia nên sử dụng các phương tiện công cộng hoặc để những người không uống rượu, bia điều khiển phương tiện. Đồng thời nên cảnh báo cho người thân của mình về vấn đề sử dụng rượu, bia và an toàn giao thông. Nếu người thân chúng ta uống rượu, bia hãy kiên quyết không để cho họ lái xe.

2. Các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông

- *Thứ nhất*, là phải hiểu biết đầy đủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông:

+ Đi đúng tốc độ; đúng phần đường, làn đường;

+ Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi mô tô xe máy;

+ Không sử dụng rượu, bia và chất kích thích khác khi tham gia giao thông;

+ Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông, có đầy đủ giấy tờ theo quy định khi điều khiển phương tiện giao thông;

+ Tự giác chấp hành quy định của pháp luật ATGT kể cả khi không có lực lượng tuần tra, không thực hiện các hành vi nguy hiểm cho bản thân và cho cộng đồng.

- *Thứ hai*, cư xử có văn hóa khi lưu thông trên đường:

+ Tham gia giao thông một cách từ tốn, bình tĩnh.

+ Ưu tiên cho người già, trẻ nhỏ, biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác.

+ Biết nói xin lỗi, khi có va chạm giao thông, cảm ơn khi có người giúp đỡ.

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Mỗi một người chúng ta cần có những suy nghĩ và hành động đúng đắn và gương mẫu thực hiện những giải pháp thiết thực để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ban ATGT huyện rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trưởng Ban;
- Lưu VT.TH(NC).

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh**

